



ฉบับที่ 16/2563

**เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2563**

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ตามการใช้จ่ายภาคบริการที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน สำหรับรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวตามผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น จากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยกว่าปีก่อน สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงขึ้นจากอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่ขยายตัว ด้านการจ้างงานทรงตัว แต่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากนอกภาคเกษตรมาสู่ภาคเกษตรมากขึ้น **สำหรับภาคการเงิน** เดือนตุลาคม 2563 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินฝากออมทรัพย์ที่ยังอยู่ในระดับสูง จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวสูงขึ้น ตามการใช้จ่ายภาคบริการ ส่วนหนึ่งจากการมีวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้านการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับใกล้เคียงเดือนก่อน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวมากขึ้น เนื่องจากกำลังซื้อยังไม่เข้มแข็ง **สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวตามจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวเร่งขึ้น ตามรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถาบันการศึกษาภาครัฐ ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวสูงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยการลงทุนก่อสร้างชะลอลง ตามยอดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ขณะที่การลงทุนหมวดเครื่องจักรอุปกรณ์หดตัวน้อยลงตามยอดจดทะเบียนรถเพื่อการพาณิชย์ที่กลับมาขยายตัวเป็นสำคัญ

**รายได้เกษตรกร** กลับมาขยายตัว ตามผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ เนื่องจากปริมาณฝนเอื้ออำนวยกว่าปีก่อน อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าเกษตรยังหดตัวต่อเนื่อง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวสูงขึ้น จากการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่ขยายตัวตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวและมันสำปะหลัง ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวยังหดตัวสูงจากผลของภัยแล้งในช่วงก่อนหน้า และการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กลับมาหดตัวหลังจากที่เร่งผลิตไปในช่วงก่อนหน้า

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัว ทั้งการส่งออกและนำเข้าในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์ และหมวดโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากช่องทางอื่นมาขนส่งผ่านทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.77 ติดลบน้อยลงตามหมวดพลังงานจากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จากข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 และราคาอาหารสดที่ขยายตัว ด้านการจ้างงานทรงตัว แต่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากนอกภาคเกษตรมาสู่ภาคเกษตรมากขึ้น สอดคล้องกับผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้น

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินฝากออมทรัพย์ที่ยังอยู่ในระดับสูง จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากมาตรการสินเชื่อของภาครัฐ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th